



ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๑

ถึง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยี่ยมยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น และมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ดำเนินการปรับปรุงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) และจัดส่งต่อสำนักงาน ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการพัฒนา หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ทราบ และดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑ ต่อ ๒๒

ผู้ประสานงาน : นางสาวจิราภรณ์ ปุญญารัตน์ (๐๘ ๘๙๖๕ ๕๑๔๔)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่	อำเภอ	อบจ./เทศบาล/ อบต.	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ผลสัมฤทธิ์การ พัฒนา
๑	เมืองแม่ฮ่องสอน	ทม.แม่ฮ่องสอน	นางณัฐธิดา สุปัญญาวิโรจน์	ครู	ผ่าน
๒	เมืองแม่ฮ่องสอน	ทม.แม่ฮ่องสอน	นางนิลเนตร วงศ์สำราญ	ครู	ผ่าน
๓	เมืองแม่ฮ่องสอน	อบต.หมอกจำแป่	นางกฤษณา สุทธิสำราญ	ครู	ผ่าน



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดน่าน
เลขที่รับ... ๑๑๐๓
วันเดือนปี... ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา... ๑๐:๐๖ น.

ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๒๐

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา (แจ้งข้อร้องเรียน)

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งจังหวัดประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ทราบเพื่อประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น และมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ดำเนินการปรับปรุงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) และจัดส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ สำนักงาน ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการพัฒนา หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะดำเนินการรับผลงานฯ ของผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน โดยแบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้

/๑. รอบ ๓ เดือน...

๑. รอบ ๓ เดือน หลังการพัฒนา กำหนดรับผลงานฯ ประมาณวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๒. รอบ ๖ เดือน หลังการพัฒนา กำหนดรับผลงานฯ ประมาณวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
 ๓. รอบ ๑ ปี หลังการพัฒนา กำหนดรับผลงานฯ ประมาณวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.จ.อ.

(ชรินทร์ ราชมณี)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

บัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
๑	ทม.แม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล๓ แผนกประถมศึกษา)	นาง ณีภุชฉนิชา สุปัญญาวิโรจน์	ครู	ผ่าน
๒	ทม.แม่ฮ่องสอน	ศพด.ทม.แม่ฮ่องสอน	นาง นิลเนตร วงศ์สำราญ	ครู	ผ่าน
๓	อบต.หมอกจำแป่	ศพด.บ้านห้วยขาน	นาง กฤษณา สุทธิสำราญ	ครู	ผ่าน

